

"บิกหนุ่ย" ตั้งบอร์ดกศจ.ภายในสัปดาห์นี้

นำเสนอเมื่อ : 4 เม.ย. 2559

รมว.ศึกษาธิการ ประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์
แจ้งงานงานการศึกษา กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เผยตั้งบอร์ด
กศจ.ภายในสัปดาห์นี้ ลุยขับเคลื่อน 5 งานเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้ (4 มี.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังการประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ว่า ตนได้สรุปการทำงานในโครงการต่างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบ โดยเฉพาะงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 5 เรื่อง คือ

- 1.การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งต้องลงนามในประกาศภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้
- 2.คำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- 3.การโยกย้ายครู
- 4.การเรียกบรรจุจากบัญชีที่สอบขึ้นบัญชีไว้ และ
- 5.การสอบครูผู้ช่วย

โดย ศธ.จะไม่บังคับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบกรับงานของ ศธ.
แต่จะมีกรอบการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ซึ่งการทำงานในรูปแบบนี้จะทำให้ผู้ว่ามีความเข้าใจการจัดการศึกษาของจังหวัดตัวเองได้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการ กศจ.นั้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น 2 คน
โดยได้นำรายชื่อมาจากที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น 2 คน ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
คัดเลือกครูมีประวัติการสอนมานานกว่า 10 ปี และเป็นบุคคลที่คนในพื้นที่ยอมรับ และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน
มอบให้สำนักปลัด ศธ.รวบรวมรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ แต่ กศจ.ชุดนี้จะทำหน้าที่เพียง 3
เดือนเท่านั้น โดยจะให้ผู้ว่าคัดเลือกจากรายชื่อเหล่านี้ จากนั้นส่งกลับมาให้ตนลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง กศจ.ทั้ง 76
จังหวัดภายในสัปดาห์นี้ เพราะบอร์ด กศจ.จะต้องเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
เพื่อให้โครงการเร่งด่วนของศธ.เดินหน้าต่อไปได้ และต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในเดือน เม.ย.นี้

“สำหรับการดำเนินการที่อยู่ระหว่างช่วงรอยต่อ โดยเฉพาะการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูนั้น บอร์ด
กศจ.ก็จะรับหน้าที่ต่อจากผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่

ไปพิจารณาแต่งตั้งตามบัญชีเดิมที่เคยทำไว้แล้ว ส่วนเรื่องปัญหาทุจริตที่ยังค้างการพิจารณากว่า 100 เรื่องนั้น ผมจะนำมาพิจารณาก่อนสรุปข้อมูลให้ กศจ.นำไปดำเนินการต่อ” พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าว.

ที่มา [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 4 เมษายน 2559](#)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

[ศธ.เผยแพร่รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนิติศาสตร์ ด้านการบริหารบุคคล \(รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/และบริหารรัฐกิจ\)](#)